
Skólaráðsfundur  

 

Dagsetning: 13. mars 2024 

Fundarmenn sem voru mættir: Kristinn Guðlausson skólastjóri, Auður Sólmundsdóttir og  

Axel Axelsson fulltrúar kennara, Inga Oddsdóttir fulltrúi annars starfsfólks, Dagný Rós 

Stefánsdóttir (kom ekki) og Lisa Marie Mahmic fulltrúar foreldra, Núka Andreea Hincu og 

Agnes Harpa Antonsdóttir fulltrúar nemenda, Magnús Gunnarsson fulltrúi 

grenndarsamfélagsins (boðaði forföll), Vala Stefánsdóttir aðstoðarskólastjóri.  

1. Skóladagatal 2024-2025 

a) Skólastjóri lagði fram skóladagatal næsta skólaárs og fór yfir helstu dagsetningar. 

Fram koma að skólinn hefur ekki fengið svar varðandi Skólabúðir á Reykjum (7. 

bekkur) og fer 9. bekkjar. Verða þær upplýsingar settar inn þegar þær koma. 

Skóladagatalið var samþykkt 

2. Skóladagatal 2025-2026 

a) Skólastjóri lagði fram drög að skóladagatali 2025-2026, þar sem fram kemur 

skólasetning og vetrarfríin bæði að hausti og vori. Verður aðgengilegt að 

heimasíðu skólans fljótlega.  

3. Símafrí í apríl 

a) Rædd var ákvörðun fræðsluráðs Hafnarfjarðar.  

Rætt um hvaða afþreying gæti hentað. Körfubolti, píluspjöld, útihúsgögn, spil, púsl.  

Hvað um starfsfólk, verður það símalaust?  

b) Hér má sjá ákvörðun fræðsluráðs: 
https://hafnarfjordur.is/fundagerd/?meeting_id=DTxdehxVECZoBLYSeaS8g1  

4. Vorhátíð foreldrafélagsins og Hvaleyrarskóla 

a) Búið er að ákveða dagsetningu 5. júní og stefnt er að hafa hátíðina með svipuðu 

sniði og í fyrra.  

Næsti fundur:  í lok apríl 2024. 

Fundi slitið kl. 15:45 

 

Samantekt skráði: Vala Stefánsdóttir aðstoðarskólastjóri og Kristinn Guðlaugsson skólastjóri. 
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